

การเพิ่มสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกคนต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นต้นโดยเน้นการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันไปเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าต่างกลุ่มกันให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้จ่ายต่อการเข้าถึงผู้บริโภคและตอบสนองพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความจงรักภักดี คงมืออย่างต่อเนื่องโดยมีการนำกลยุทธ์การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกันแก่ลูกค้า เพื่อเป็นการเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่อำนวยความสะดวกได้อย่างครบวงจร (ศุภยวีจัยกุลกรไทย, 2560: 27)

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในการใช้บัตรเครดิต รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าและองค์กร และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้ประกอบด้วย 1) การโฆษณาเป็นการส่งข่าวสารด้านสินค้าและบริการผ่านสื่อมวลชน 2) การส่งเสริมการขาย เป็นการเสนอรูปแบบกิจกรรมโดยการเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่ผู้ซื้อเพื่อให้ตัดสินใจซื้อสินค้า 3) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ตราสินค้าและบริการ 4) การขายโดยบุคคล เป็นการมุ่งการสื่อสารแบบตัวต่อตัวเพื่อโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อหรือได้ทดลองสินค้าการสื่อสาร ณ จุดซื้อจะเป็นในลักษณะของการจัดเรียงโชว์สินค้า การตกแต่งด้วยวัสดุโฆษณาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อ ณ จุดเลือกซื้อ และ 5) การตลาดเจาะตรงเป็นการใช้กิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษเป็นสื่อกลางในการสร้างความสนใจและโอกาสในการเห็นตราสินค้าตลอดจนการผูกความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (เสรี วงษ์มณฑา, 2556: 88) ดังนั้นการสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการสื่อสารที่เริ่มจากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า บริษัทโฆษณาซึ่งเป็นผู้ส่งข่าวสารโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและกลุ่มผู้รับข่าวสารเป้าหมาย จากนั้นจึงกำหนดข่าวสารที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และส่งข่าวสารในรูปของคำพูด ภาพเขียน รูปภาพ ภาษาท่าทาง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปของช่องทางการสื่อสารในรูปของช่องทางที่ใช้บุคคล อันได้แก่ การขายโดยบุคคล การพูดปากต่อปาก หรือช่องทางที่ไม่ใช้บุคคลอันได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) เป็นกลยุทธ์การประสานงาน การรวมความพยายามทางการตลาดของบริษัท และการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุกเครื่องมือของการจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข่าวสาร ภาพพจน์ที่สอดคล้องกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ชินจิตต์ แจ้เจนกิจ, 2559: 22)

จากความสำคัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเริ่มหันมาใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อสื่อสารข้อมูล และจูงใจให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลบริการบัตรเครดิตของธนาคารมากขึ้น การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์จึงพัฒนาเป็นการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริการบัตรเครดิตอย่างครบทุกช่องทางการตลาด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของผู้ใช้บัตรเครดิต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางส่วนหนึ่งให้ธนาคารนำผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนากลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

เครดิต และสาเหตุสำคัญที่เลือกใช้บริการบัตรเครดิต โดยบูรณาการมาจากแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6 W's 1H ของ Kotler (2004)

1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขาย โดยบูรณาการมาจากแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ Kitchen and Pelsmacker (2004)

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
3. พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน การหาขนาดของจำนวนตัวอย่างจึงต้องใช้สูตรในการคำนวณในกรณีที่ไม่ทราบกลุ่มจำนวนประชากร (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 49) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เนื่องจากผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเภทของผู้ใช้บริการ จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายกับผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นจึงถือเป็นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และคำถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 45) จำนวน 6 ข้อ

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้บริการบัตรเครดิต ผู้มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต วัตถุประสงค์ในการใช้บริการบัตรเครดิต สถานที่ที่ใช้บริการบัตรเครดิต ประเภทสินค้าหรือบริการที่ใช้บริการบัตรเครดิต และสาเหตุสำคัญที่เลือกใช้บริการบัตรเครดิต ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) โดยบูรณาการมาจากแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6 W's 1H ของ Kotler (2004) จำนวน 8 ข้อ

ส่วนที่ 3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขาย เป็นแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยบูรณาการมาจากแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ Kitchen and Pelsmacker (2004) การ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งระดับมีความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (คุณช
ลี เวชสาร, 2556: 91)

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บัตรเครดิต ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions)

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายเปิด

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามหลังจากทำการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำตอบและทำการรหัสข้อมูลให้เป็นตัวเลขทั้งหมดแล้วได้ทำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติ ค่า F-Test จากการศึกษาวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One - Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบสมมติฐาน กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะทำการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้บริการบัตรเครดิต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 57.9 และเพศชาย ร้อยละ 42.1 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 22.6 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 42.3 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 59.2 รองลงมาคือ ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 34.5 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 27.0 ตามลำดับ

2. พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือน 3-4 ครั้ง ร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ 5-6 ครั้ง ร้อยละ 24.2 ส่วนใหญ่ ตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการเลือกใช้บัตรเครดิต ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ พนักงานขาย ร้อยละ 22.9 วัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการบัตรเครดิตคือ ชำระค่าสินค้า/บริการ ร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ เบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ 36.5 สถานีบริการน้ำมันเป็นสถานที่ที่

เดือน และมีการรับสมัครบัตรเครดิตเพื่อรับของแถม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.30$, S.D. = 0.65 และ $\bar{X} = 4.30$, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมลุ้นโชคชิงรางวัล เพื่อกระตุ้นการใช้บริการบัตรเครดิต และมีการสะสมคะแนนเพิ่มพิเศษเพื่อแลกรับของหรือแลกรับสินค้าในราคาถูก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.29$, S.D. = 0.70 และ $\bar{X} = 4.26$, S.D. = 0.71) ตามลำดับ

4. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บัตรเครดิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาการปฏิเสธบัตรเครดิตจากร้านค้า ร้อยละ 47.3 ปัญหาในการเสียเวลาตรวจสอบหลักฐานของบัตรเครดิตจากทางร้านค้า ร้อยละ 47.3 ปัญหาเกี่ยวกับแถบแม่เหล็กบัตรเครดิตเสีย ร้อยละ 30.6 ปัญหาในการเสียเวลาในการขออนุมัติวงเงินของบัตรเครดิต ร้อยละ 23.4 ปัญหาการถูกปลอมแปลงหรือถูกขโมยบัตรเครดิตไปใช้ ร้อยละ 88.8 และปัญหาเกี่ยวกับการขอคืนค่าธรรมเนียมเพิ่มจากการใช้บริการบัตรเครดิตชำระค่าสินค้า ร้อยละ 46.5

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน

5.1 ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการบัตรเครดิตแตกต่างกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกันในด้านการส่งเสริมการขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า พบว่า ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการบัตรเครดิตเพื่อการชำระค่าสินค้า/บริการ แตกต่างกับการใช้เพื่อเบิกเงินสดล่วงหน้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการให้บริการเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการน้อยกว่าการให้บริการเพื่อเบิกเงินสดล่วงหน้า

5.2 ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีสถานที่ที่ใช้บริการบัตรเครดิตแตกต่างกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกันในภาพรวม และการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีสถานที่ที่ใช้บริการบัตรเครดิตในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต แตกต่างกับการใช้บัตรเครดิตที่ห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และสถานีบริการน้ำมัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากกว่า การให้บริการที่ห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และสถานีบริการน้ำมัน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีสถานที่ที่ใช้บริการบัตรเครดิตในห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเมนท์สโตร์แตกต่างกับการใช้บัตรเครดิตในร้านอาหาร/สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร์ และการใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต แตกต่างกับการใช้บัตรเครดิตที่ห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สถานีบริการน้ำมัน โรงพยาบาล/คลินิก และร้านค้าเชิงพาณิชย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการให้บริการในห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเมนท์สโตร์มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการน้อยกว่า การให้บริการในร้านอาหาร/สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร์ และการใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากกว่าการให้บริการที่ห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สถานีบริการน้ำมัน โรงพยาบาล/คลินิก และร้านค้าเชิงพาณิชย์ และยังพบว่า ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซีทีแบงก์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีสถานที่ที่ใช้บริการบัตรเครดิตในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต แตกต่างกับการใช้บัตรเครดิตที่ห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สถานีบริการน้ำมัน และโรงพยาบาล/คลินิก โดยการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากกว่า การให้บริการที่ห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สถานีบริการน้ำมัน และโรงพยาบาล/คลินิก

อภิปรายผล

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้บัตรเครดิต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้บัตรเครดิต ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และการขายโดยใช้พนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร เดชะคุปต์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี เหล่าปาลี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จังหวัดกาญจนบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมฤทัย มีแสงนิล (2560) ได้ศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพาพร อำคา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตในเขตกรุงเทพฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีดา โชคเสนาแก้ว (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางในคลินิก กรณีศึกษาผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญสุนัน เมตตาวิวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารการตลาดมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงบริการ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของบัตรเครดิตได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรมีแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้หลากหลายรูปแบบเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารของบริการ ซึ่งจะนำมาสู่การใช้บริการที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

2. ผู้ใช้บัตรเครดิตที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการบัตรเครดิตแตกต่างกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกันในด้านการส่งเสริมการขาย และสถานที่ที่ใช้บริการบัตรเครดิตแตกต่างกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกันในภาพรวม และการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญสุนัน เมตตาวิวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีดา โชคเสนาแก้ว (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางในคลินิก กรณีศึกษาผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ แสงใจ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร เดชะคุปต์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาทั้งหมดพบว่าวัตถุประสงค์และสถานที่ในการใช้บริการบัตรเครดิตแตกต่างกัน มีการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน โดยเฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์จากการประชุมแถลงข่าวสำหรับกิจกรรมของบัตรเครดิต การให้ข้อมูลข่าวสารถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบัตรเครดิตจากบทความในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร รวมถึงการจัดงานแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ หรือ

